

ขอเชิญร่วมงาน“พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิด ประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”



นายอารีย์ เดวี พาณิชยจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และคณะทำงาน LIMEC จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน กิจกรรมเจรจาและจำหน่ายสินค้าและขยายผล MOU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 1 การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) และขยายผล MOU ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมอะลำไย ครั้งที่ 4 ระหว่าง ประธาน LIMEC ทั้ง 3 ประเทศ และมี ผู้นำรัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง ผู้นำแขวงหลวงพระบาง ผู้นำแขวงไชยบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล : The 4th LIMEC for MOU&Trade Fair 2018” ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ภายในงาน มีการนำสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้า premium สินค้า OTOP/OTOP Select/SMEs /MOC BIZ Club สินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าสมุนไพร และสินค้าบริการ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 110 คูหา และสินค้าดีสินค้าน่าสนใจจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ จำนวน 20 คูหา รวมทั้งสิ้น 130 คูหา มาร่วมแสดงและจำหน่าย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมอะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้านาทีทอง การจัดรางวัลการจำหน่ายสินค้าน่าพิเศษ มีการแสดง การบันเทิง โดยศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น การจัดมินิคอนเสิร์ต การแสดงโชว์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 รอบ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561